

“Chlorinated Chicken” ประเด็นเจรจาการค้า UK - US หลัง Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว นาย Liam Fox, The International Trade Secretary ได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ในการหารือร่วมกับรัฐบาลของสหรัฐฯ ถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทางการค้าที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากสหราชอาณาจักร ออกจาก EU ในเดือนมิถุนายน 2019

โดยนาย Liam Fox ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่ที่ใช้สารคลอรีนในการฆ่าเชื้อ (Chlorinated Chicken) ว่า “เป็นรายละเอียดในระยะสุดท้ายของการเจรจาในอนาคต” ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของนาย Liam Fox ได้ทำให้หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงถึงการลดมาตรฐานการนำเข้าของสหราชอาณาจักร จากที่เคยยึดตามมาตรฐานของ EU ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงและมีมาตรฐานที่แตกต่างจากสหรัฐฯ เพื่อทำให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่า ในอนาคตจะทำให้เกิดการนำเข้าสินค้าที่ถูกห้ามนำเข้ามายังสหราชอาณาจักรในขณะนี้ เช่น Chlorinated Chicken รวมถึงสินค้าประเภทตัดต่อทางพันธุกรรม (Genetically Modified) และเนื้อวัวที่มีการเลี้ยงด้วยฮอร์โมน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์บางรายยังเห็นว่า การทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ จะทำให้ชาวสหราชอาณาจักรต้องบริโภคสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

อย่างไรก็ดี กลุ่ม Free Market เห็นด้วยกับการยกเลิกการห้ามนำเข้า Chlorinated Chicken และเห็นว่าเป็นการแสดงถึงท่าทีของสหราชอาณาจักรในการช่วยให้การเจรจาทางการค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังเป็นผลดีกับผู้บริโภคซึ่งจะสามารถบริโภคไก่ได้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากไก่จากสหรัฐฯ มีราคาถูกกว่าไก่ที่ผลิตในสหราชอาณาจักรถึง ร้อยละ 21 ต่อ กิโลกรัม

โดยนาย Michael Gove รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้ออกมากล่าวว่า สหราชอาณาจักร จะยังคงรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่มีการยืดหยุ่นแต่อย่างใด

ที่มา: BBC News

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street,
Mayfair, London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษยังไม่สามารถเริ่มการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ ได้จนกว่าสหราชอาณาจักรจะออกจาก EU ในเดือนมีนาคม 2019 ตามกฎของ EU อย่างไรก็ดี ตามรัฐบาลสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ได้มีการหารือในการเตรียมความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน โดยประเด็นที่คาดว่าจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาเจรจา คือ การยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่ที่ใช้สารคลอรีนในการชำระล้าง (Chlorinated Chicken) ซึ่งปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีการห้ามนำเข้า Chlorinated Chicken ตามกฎของ EU เนื่องจากเห็นว่า การชำระล้างด้วยสารคลอรีนนั้น จะเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น Salmonella ในเนื้อไก่ อีกทั้ง สารคลอรีนยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย ในขณะที่การชำระล้างไก่ด้วยสารคลอรีน ถือว่าถูกกฎหมายในสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี โฆษกรัฐบาลอังกฤษได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “รัฐบาลมีจุดยืนในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร และความมั่นใจของผู้บริโภคต่ออาหารนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

ปัจจุบัน (ช่วง ม.ค.-เม.ย. 60) สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 339,887 ตัน มูลค่า 1,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ -3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการนำเข้า (1.) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง (รวมไก่หมักเกลือ) 137,625 ตัน มูลค่า 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป (เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ไอร์แลนด์) ชิลี บราซิล และไทย โดยไม่มีการนำเข้าจากสหรัฐฯ (2.) ไก่แปรรูป 202,262 ตัน มูลค่า 779 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไอร์แลนด์ ไทย และบราซิล โดยมีการนำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 23 มูลค่า 275,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของสหราชอาณาจักร อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่ไทยจะเจรจาความตกลงทางการค้าระดับทวิภาคีกับสหราชอาณาจักร เพื่อลด/ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทางภาษีและที่มีใช้ภาษีในการส่งออกสินค้าไก่ของไทยมายังสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ (1.) สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อไก่ของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไก่และผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (2.) การลดการใช้ปฏิชีวนะ (antibiotics) ในสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการใช้ปฏิชีวนะ เพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาในสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเชื้อดื้อยาในคน (3.) พัฒนาสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด (4.) สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไก่ไทย โดยเฉพาะด้านแรงงานและจรรยาบรรณทางการการค้า เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้นำเข้า และผู้บริโภค ในสหราชอาณาจักร

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน